

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ไม่ว่าพ่อจะบอกอะไรแก่ลูกก็ตาม สิ่งนั้นควรจะประทับอยู่ในหัวใจของลูก ลูกมาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงในสกุลสุริยวงศ์ และดังนั้นลูกต้องซึมซับความรู้ด้วยเช่นกัน

คำถาม: วิธีใดที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ: เช่นที่พัฒลมทำให้ลูกสดชื่นในความร้อน, ดังนั้นลูกควรจะเฝ้าแต่ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองอย่างสม่ำเสมอและลูกจะคงอยู่อย่างสดชื่น ลูกๆถามว่า ใช้เวลานานเท่าไรที่จะกลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง บาบัพพูดว่า ลูกๆ ใช้เวลาหนึ่งวินาที ลูกต้องกลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแน่นอน เพราะด้วยสิ่งนี้ที่ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก เพียงผู้ที่ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเท่านั้นที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์

โอม ชานติ พัฒลมกำลังหมუნวนไปรอบๆและทำให้ทุกคนสดชื่น เมื่อลูกนั่งที่นี้ในขณะที่ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองลูกก็กลับมาสดชื่นอย่างมาก หากใครไม่รู้ความหมายของการเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกต้องอธิบายให้กับเขาหรือเธอ หากพวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาก็จะไม่กลายเป็นผู้ปกครองโลก ใครบางคนที่เป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองจะมีศรัทธาว่าเขากลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ปกครองโลก พวกเขาได้แสดงให้เห็นกษณะพร้อมกับกงจักรและพวกเขาก็ได้ให้สัญลักษณ์นี้แก่รูปรวมของลักษมีและนารายณ์ด้วยเช่นกัน พวกเขาได้แสดงสิ่งนี้ไว้กับกษณะผู้เดียวเท่านั้นด้วย ลูกต้องเข้าใจกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เพราะเมื่อมันลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก นี่คือบางสิ่งที่ง่ายตายมาก ลูกๆบางคนถามว่า บาบัพ ใช้เวลานานเท่าไรที่จะกลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง? ลูกๆ ใช้เวลาหนึ่งวินาที แล้วลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ เหล่าเทพลูกเรียกว่าผู้ที่เป็นของราชวงศ์วิษณุ เพื่อที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ ก่อนอื่นลูกต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ชิวา แล้วบาบาก็หนึ่งที่นี้และทำให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ คำพูดนั้นง่ายตายมาก เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ในโลกใหม่ เรากลายเป็นนายของโลกใหม่,ผู้ปกครองโลก ใช้เวลาหนึ่งวินาทีที่จะกลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ และเป็นชีพบบาบผู้ที่ทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น ชีพบบาบทำให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ ไม่มีใครอื่นสามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น ลูกๆรู้ว่าผู้คนของราชวงศ์วิษณุมีชีวิตอยู่ในยุคทอง,ไม่ใช่ที่นี้ นี่คือนครที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ ลูกมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุซึ่งเรียกว่าเป็นสุริยวงศ์ด้วยเช่นกัน คำว่า “สุริยวงศ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้”นั้นดีมาก วิษณุเคยเป็นนายของยุคทอง ทั้งลักษมีและนารายณ์รวมอยู่ในเขา ลูกๆมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์หรือส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ มีความสุขอย่างมากในการกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุในโลกใหม่ในโลกยุคทอง ไม่มีสถานภาพใดที่สูงมากกว่านั้น ควรจะมีความสุขอย่างมากในสิ่งนี้ ลูกก็อธิบายที่นี้ทรรศการว่านั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก บอกพวกเขาว่า นี่คือนครวิทยาลัยที่ใหญ่มาก นี้เรียกว่านครวิทยาลัยทางจิต เป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่ในรูปภาพนี้ ลูกๆควรเก็บสิ่งที่เขียนไว้ในสติปัญญาของลูกเพื่อที่จะใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นที่จะอธิบาย เพียงลูกเท่านั้นที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ มีการเขียนไว้ในนั้นว่า เราเป็นเทพของราชวงศ์วิษณุอย่างแน่นอน, นั่นคือเราเป็นของสกุลเทพ เราเคยเป็นนายของโลก พ่ออธิบายว่า ลูกๆที่สดแสนหวาน,เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว,ลูกเคยเป็นเทพของสุริยวงศ์ในบารัต เวลานั้นสิ่งนี้ได้เข้าไปในสติปัญญาของลูก ชีพบบาบพูดกับลูกๆ โอ้ลูกๆ ลูกเคยเป็นสุริยวงศ์ในยุคทอง ชีพบบาบได้มาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรสุริยวงศ์ บารัตเคยเป็นสวรรค์อย่างแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เมื่อไม่มีผู้กราบไหว้บูชา ก็ไม่มีเครื่องประกอบของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงในคัมภีร์เหล่านั้นเท่านั้นที่มีการเขียนขนบธรรมเนียมประเพณีของการกราบไหว้บูชาทั้งหมดไว้ ทั้งหมดนั้นคือเครื่องประกอบ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด,ชีพบบาบหนึ่งที่นี้และอธิบาย ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้, เมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านยังเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งต้นไม้และเจ้าแห่งดาวพลุห์สด้วยเช่นกัน ลางดีของดาวพลุห์สถือว่าสูงสุดในบรรดาทั้งหมด เจ้าแห่งต้นไม้กำลังอธิบายแก่ลูก ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และแล้วลูกก็ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เหล่าเทพผู้ที่ปราศจากกิเลสไปอยู่ที่ไหน? พวกเขาจะกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และลงมาอย่างแน่นอน ดังนั้นควรจะจดแต่ละคำพูดไว้ในหัวใจของลูกหรือบนกระดาษ? ใครกำลังอธิบายสิ่งนี้? ชีพบบาบ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่สร้างสวรรค์ เป็นชีพบบาบผู้เดียวเท่านั้นที่ให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูกๆ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้สิ่งนี้ พ่อทางร่างกายคือผู้ที่มีร่างกาย ลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและลูกจดจำพ่อเหนือโลก“บาบัพ” และดังนั้นบาบาก็ตอบ

รับ, “โอ้ ลุกฯ” ดังนั้นท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลุกฯ ลุกเคยเป็นเทพแห่งสุริยวงค์ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา นี่คือการจักรของราวัน ทุกๆ ปีผู้คนก็ยังคงเฝ้าหุ่นจำลองของราวันต่อไป, แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ตาย หลังจากผ่านไป 12 เดือนพวกเขาก็เฝ้าราวันอีกครั้ง สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาเองได้พิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นของชุมชนมูราวัน ราวัน, นั่นคืออาณาจักรของกิเลสทั้งห้าที่อยู่ตลอดเวลา ในยุคทองทุกคนสูงส่ง เวลานี้ยุคเหล็กเป็นโลกที่เก่าและตกต่ำ วงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆ ลุกที่เป็นของสกุลประชาบิดาบรรพบุรุษมาเวลานี้กำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกัน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือบราห์มิน ลุกไม่ได้เป็นของสกุลศูทรในเวลา นี้ เวลานี้เป็นอาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจ พ่อ นั้นเรียกว่าเป็นผู้จัดการความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข, แต่ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนในเวลา นี้? ในยุคทอง ความทุกข์อยู่ที่ไหน? ในยุคเหล็ก ผู้จัดการความทุกข์และผู้ประทานความสุขคือชีพบาบา ท่านให้มรดกแห่งความสุขแก่ลูก ยุคทองเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ที่นั่น ช่วงชีวิตของลูกยาวนานที่นั่น ไม่มีความจำเป็นต้องร้องไห้ที่นั่น ลูกละหนึ่งเก้าของลูกเมื่อถึงเวลาและรับอีกหนึ่งหนึ่ง ลูกเข้าใจว่าร่างของลูกในเวลา นี้ได้กลับมาเก่าแล้ว เริ่มแรกลูกนั้นสติโตะ และเหตุนี้เองลูกนั้นจึงกล่าวได้ว่าสูงส่งยิ่งกว่าผู้ที่มีความรู้ของชาตบราห์ม ผู้คนเหล่านั้น(ชั้นยาสซี)ยังคงละทิ้งการครองเรือนที่มีกิเลสของพวกเขา และดังนั้นพวกเขาจึงตระหนักถึงกิเลสทั้งหมด ขณะที่เด็กเล็กๆไม่รู้ต่อสิ่งเหล่านั้น ในเวลานี้มีอาณาจักรของราวัน อาณาจักรที่ตกต่ำครอบคลุมทั่วทั้งโลก เคยมีอาณาจักรของเหล่าเทพที่สูงส่งในยุคทอง สิ่งนั้นไม่ได้คงอยู่ในเวลา นี้ และแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ใครจะทำให้ลูกสูงส่ง? ที่นี้ไม่มีแม่แต่คนเดียวที่สูงส่ง สติปัญญาที่ดีมากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ นี่คือนอกสำหรับการกลายเป็นผู้ที่สติปัญญาที่สูงส่ง พ่อมาและเปลี่ยนลูกจากผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง มีคำกล่าวที่ว่า “มิตรที่ดีพาลูกข้ามปากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ” นอกจากพ่อที่แท้จริงผู้เดียวแล้ว, มิตรทั้งหมดในโลกคือมิตรที่ไม่ดี พ่อพูดว่า พ่อจากไปหลังจากที่ทำให้ลูกปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ และแล้วใครที่ทำให้ลูกมีกิเลสอย่างสมบูรณ์? พวกเขาพูดว่า เราจะรู้อะไร? อ้อ! แต่ใครที่ทำให้ลูกปราศจากกิเลส? ต้องเป็นพ่ออย่างแน่นอน ใครทำให้ลูกมีกิเลส? ไม่มีใครรู้ พ่อหนึ่งนี้และอธิบายแก่ลูก ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย นี่คือนอกอาณาจักรของราวัน เมื่อพ่อของใครบางคนตาย,ถามเขาว่าพ่อของเขาไปที่ไหน, และเขาก็จะตอบว่าพ่อของเขากลายเป็นชาวสวรรค์ อัจชะ, นั่นหมายความว่าเขาเคยอยู่ในนรก, และดังนั้นนั้นก็ทำให้ท่านเป็นชาวนรกด้วยเช่นกัน นี่คือนอกสิ่งที่จะอธิบายได้ง่ายดายเช่นนั้น ไม่มีใครคิดว่าตนเองเป็นชาวนรก นรกเรียกว่าโรงคั่วประเวณีและสวรรค์เรียกว่าวัดของชีวา 5000 ปีที่แล้วเคยเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ ลุกเคยเป็นนายของโลก, จักรพรรดิและจักรพรรดินี แล้วลูกก็ต้องใช้ชาติเกิดใหม่ ลูกคือผู้ที่กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่จำนวนมากที่สุด ได้มีการจดจำกันว่า “ดวงวิญญาณอยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลานาน” ลูกจดจำว่าลูกเป็นคนแรกที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปซึ่งได้มาที่นี้ และแล้วลูกก็ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ผู้คนเรียกหา: “โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา!” ดังนั้นพวกเขาจึงได้ให้ประกาศนียบัตรว่าเพียงสัตกูรูที่สูงส่งผู้เดียวเท่านั้นที่มาและชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ ท่านเองพูดว่า พ่อหนึ่งในผู้นี้และชำระลูกให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามไม่มี 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ มีเพียง 84 ชาติเกิด มีปวงประชาของลักษมีและนารายณ์ในยุคทอง, แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นในขณะ นี้ พวกเขาไปที่ไหน? พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิดเช่นกัน ผู้ที่มาในอันดับแรกคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม และดังนั้นพวกเขาต้องไปเป็นอันดับแรกด้วยเช่นกัน ประวัติศาสตร์ของโลกแห่งเหล่าเทพจะซ้ำรอย อาณาจักรของสุริยวงค์และจันทรวงค์ต้องซ้ำรอย พ่อกำลังทำให้ลูกมีค่า ลูกพูดว่าลูกมาที่พาททาลหรือมหาวิทยาลัยนี้ที่ลูกเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ นี่คือนอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา ผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างดีจะสอบผ่าน ผู้ที่ไม่ทำความเพียรพยายามจะกลายเป็นปวงประชา,บางคนจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมากและบางคนก็มั่งคั่งน้อยกว่า อาณาจักรกำลังมีการสร้างขึ้น ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะกลับมาสูงส่งด้วยการทำตามศรีมัท ลูกกลายเป็นศรีลักษมีและนารายณ์หรือเหล่าเทพด้วยการทำตามศรีมัทของศรีศรีชีพบาบา “ศรีหมายถึงสูงส่ง” ลูกไม่สามารถเรียกใครว่าศรีได้ในเวลา นี้ อย่างไรก็ตาม,ที่นี้,พวกเขาเรียกใครต่อใครว่าศรี ศรีนั้นศรีนี้ นอกจากเหล่าเทพไม่มีใครสามารถกลับมาสูงส่ง บารัตเคยสูงส่งที่สุดและเวลานี้พวกเขาได้จับสินค้ายกย่องของบารัตในอาณาจักรของราวัน, มีการยกย่องอย่างมากเช่นเดียวกับการประณามบารัต บารัตเคยมั่งคั่งมากและเวลานี้ได้ยากจนขึ้นแค้นอย่างสมบูรณ์ ผู้คนไปอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นเทพและร้องเพลงสรรเสริญพวกเขา และพูดว่า “ฉันปราศจากคุณธรรม, ฉันไม่มีคุณธรรมเลย” พวกเขาพูดสิ่งนี้กับรูปปั้นเทพ แต่พวกเขา(เหล่าเทพ)ก็ไม่ได้มีความเมตตา เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเมตตา และท่านเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ในเวลานี้ท่านคือพ่อ ครูและสัตกูรูของลูก ท่านรับประกันว่า ด้วยการจดจำพ่อ,บาปของหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาไหม้และพ่อจะพาลูกกลับไปกับพ่อ แล้วลูกต้องไปสู่โลกใหม่ นี่คือนอกวงจรของ 5000 ปี เคยมีโลกใหม่และจะมีโลกใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน เมื่อโลกกลับมาไม่บริสุทธิ์พ่อจะมาและชำระโลกให้บริสุทธิ์ พ่อพูดว่าราวันทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์,และพ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามผู้คนยังคงกราบไหว้บูชาต่อไปราวกับว่าพวกเขากำลังเล่นกับตุ๊กตา พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำไม่มาถึงสภาพราวันที่มีสีบหัว พวกเขาแสดงวิษณุที่มีสี่แขน แต่ไม่สามารถมีมนุษย์เป็นเช่น

นั่น ถ้าจะมีมนุษย์ที่มีสี่แขน, ลูกๆ ของเขาก็จะเป็นเหมือนพวกเขาเช่นกัน ที่นี้ทุกคนมีสองแขน พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาเพียงแต่ท่องคัมภีร์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ เป็นความมหัศจรรย์! พ่อเป็นผู้ทรงอำนาจในความรู้ ไม่มีมนุษย์ใดสามารถเป็นผู้มีอำนาจของความรู้ ลูกเรียกพ่อว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ “ผู้ทรงพลังอำนาจ” คือคำยกย่องที่เป็นของพ่อ เมื่อลูกจดจำพ่อลูกก็รับพลังจากพ่อซึ่งลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกเข้าใจว่าลูกมีพลังอย่างมากและลูกเคยปราศจากกิเลส ลูกเคยปกครองทั้งโลกด้วยตนเอง และดังนั้นลูกจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงอำนาจใช้ไหม? ลักษณะและนารายณ์เคยเป็นนายของทั้งโลก พวกเขาได้รับอำนาจจากที่ไหน? จากพ่อ พระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใดท่านได้ให้การอธิบายที่ง่ายดายอย่างมากแก่ลูก เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะเข้าใจวงจรของ 84ชาติเกิดที่จะทำให้ลูกได้รับอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถได้รับอำนาจในการปกครองโลก ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็มองเบื้องหน้าพวกเขา (รูปปั้นเทพ) พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา และดังนั้นพวกเขาจึงก้มศีรษะของพวกเขาเบื้องหน้าผู้ที่บริสุทธิ์ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่มาเป็นเวลาครึ่งวงจรเช่นกัน เวลานั้นลูกได้พบกับพระเจ้าแล้ว พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อมาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ลูก ผู้คนก็ร้องเพลงว่า พระเจ้าจะมาในรูปใดรูปหนึ่งอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า พ่อจะไม่มาในเกวียน พ่อเข้ามาในผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดเท่านั้น และเวลานี้เขาได้จบสิ้น 84 ชาติเกิดของเขาแล้ว มนุษย์ที่สูงส่งมีชีวิตอยู่ในยุคทอง ในยุคเหล็กผู้คนตกต่ำและตีโมประธาน เวลานั้นลูกกำลังจะกลับมาตีโมประธานจากตีโมประธาน พ่อมาและทำให้ลูกตีโมประธานจากตีโมประธาน นี่คือการละเล่น หากลูกไม่เข้าใจสิ่งนี้ลูกก็จะไม่มีวันได้ไปสวรรค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บั๊พดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่งในความเป็นมิตรของพ่อผู้เดียว กลับมาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ อยู่ไกลห่างจากมิตรที่ไม่ดี
2. รักษาความสุขเสมอว่าลูกผู้ที่ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองจะกลายเป็นนายของโลกใหม่และเป็นผู้ปกครองของโลก ชีพบาบาได้มาเพื่อทำให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้ของสุริยวงศ์ นี่คือเป้าหมายของลูก

พร: พร: ขอให้ลูกได้รับชัยชนะและปราศจากอุปสรรคโดยพิจารณาว่าอุปสรรคเป็นเกมที่สนุกสนานและเอาชนะสิ่งเหล่านั้น
เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุปสรรคที่จะมา แต่อย่าให้พวกเขาเอาชนะลูกได้ อุปสรรคมาทำให้ลูกแข็งแกร่งและดังนั้นแทนที่จะกลัวอุปสรรค ให้พิจารณาว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเกมที่สนุกสนาน เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นและลูกจะถูกกล่าวว่าเป็นอิสระจากอุปสรรคและมีชัยชนะ เนื่องจากลูกมีพ่อผู้ทรงพลังอำนาจเป็นมิตรร่วมทางจึงไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว เพียงแค่อยู่อย่างไม่วางเว้นในการจดจำระลึกถึงพ่อและในการทำงานรับใช้และลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรค เมื่อสติปัญญาของลูกว่าง อุปสรรคหรือมายาก็จะมา แต่เมื่อลูกคงอยู่อย่างไม่วาง มายาและอุปสรรคก็จะเคลื่อนออกไป

คติพจน์: เพื่อที่จะสะสมในปัญหิความสุขของลูก จงให้ความสุขกับทุกคนจากหัวใจของลูกตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย

*** โอม ขานติ ***